

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ ติดตาม/ตรวจสอบให้ เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการ กระทำผิด วินัย ความ รับผิดชอบ ละเมิด/ อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการป้องกันการรับ สินบน การให้ และรับ ของขวัญแก่ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ลานสกา	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/ให้ ความรู้/ประกาศ เจตจำนง ๒.สุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ สสอ.ลาน สกา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ประชุมชี้แจง ๒.ตรวจสอบภายใน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียน	
มาตรการป้องกันการรับ สินบน ประเด็นการเงิน บริจาค และทรัพย์สิน บริจาค	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ลานสกา	๑.ประชุมชี้แจง ๒.ตรวจสอบภายใน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียน	
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐใน สังกัด	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ลานสกา	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/ให้ ความรู้/ประกาศ เจตจำนง ๒.สุ่มตรวจ ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียน	
มาตรการการรับของแถม	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ลานสกา	๑.ประชุมชี้แจง ๒.ตรวจสอบภายใน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับของแถม พิเศษ	
มาตรการจัดสวัสดิการ ภายในของสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ลานสกา	๑.ประชุมชี้แจง ๒.ตรวจสอบภายใน ๓.รายงานความเสี่ยงเมื่อ พบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีข้อร้องเรียน	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๙๑๒๒๑

ที่ นศ ๐๓๓๓/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอลานสกา

ตามที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ได้กำหนดมาตรการกลไกวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๓ โดยประกาศมาตรการต่างๆในการป้องกันการรับสินบน ที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา รับทราบแนวทาง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

ในการนี้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จึงขอรายงานผลการกำกับติดตาม ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส การรับสินบน และขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสุมลรัตน์ ขนอม)
สาธารณสุขอำเภอลานสกา